

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๕.๕/๑๖๐๕๕



ถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

ด้วยกรมบัญชีกลางมีแผนจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง ปัญหาข้อกฎหมาย การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement : e-GP) และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รวมทั้งสิ้น ๒๔ รุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑

กรมบัญชีกลาง ขอสำรวจความต้องการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ประสงค์จะอบรม หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement : e-GP) และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการสำหรับนักพัสดุมือใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมพระราชบัญญัติฯ และกฎหมายลำดับรองการปฏิบัติงานในระบบ e-GP และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการมาก่อน

๒. ประสงค์จะอบรม หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement : e-GP) และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในบทบาทกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

๓. ประสงค์จะอบรม หัวข้อ “เทคนิค และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ และกฎหมายลำดับรอง การปฏิบัติงานในระบบ e-GP และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับนักพัสดุมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ และกฎหมายลำดับรอง การปฏิบัติงานในระบบ e-GP และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการมาแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจกรอกแบบสำรวจความต้องการอบรมที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะได้นำไปจัดการอบรม และแจ้งเวียน วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรมให้ทราบในภายหลังต่อไป



กองการพัสดุภาครัฐ

กลุ่มงานนโยบายและศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๖๓๐๕

แบบสำรวจความต้องการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ